



จากการทดสอบเสาเข็มซึ่งไถผลการทดลองทั้งแสดง พอจะวิจารณ์ได้ดังนี้

แรงพิบัติของเสาเข็ม

แรงพิบัติของเสาเข็มในการทดสอบนั้น ถือเอาน้ำหนักกดสูงสุดที่ทำให้เสาเข็มทรุดตัวลงเรื่อยๆ โดยที่น้ำหนักกดบนหัวเสาเข็มคงที่ การพิบัติของเสาเข็มเข้าลักษณะ "Plunging failure" (Fuller & Hoy, 1970) และการพิจารณาแรงพิบัติโดยวิธีนี้สอดคล้องกับหลักการของ Chellis (1961) ซึ่งถือเอาแรงทดสอบเสาเข็มซึ่งทำให้เสาเข็มทรุดตัวลงดินอย่างรวดเร็ว หรือเป็นแรงทดสอบขณะที่ความชันของกราฟแรงทดสอบ เสาเข็ม-ระยะทรุดของหัวเสาเข็มมีค่าเข้าใกล้อนันต์

กราฟบางรูปเช่น H-200 ที่ชั้นความลึก 6.00 เมตร และ H-100 ที่ความลึก 3.00 เมตร และ 12.00 เมตร (รูปที่ ๕-3 และ ๕-1) แสดงระยะทรุดตัวในช่วงแรงทดสอบไถผลการพิบัติค่อนข้างสูง ซึ่งทั้งนี้ค่าความเป็นผลจากการทดสอบเมื่อมีการเพิ่มน้ำหนักในช่วงไถลแรงพิบัติ การทรุดของหัวเสาเข็มที่อ่านได้จะเพิ่มค่อนข้างเร็ว ทำให้เข้าใจว่าเสาเข็มกำลังจะถึงจุดพิบัติ ดังนั้นในการเพิ่มน้ำหนัก (ควบคุมแรงไฮดรอลิคส์ชนิดโยกควมมือ) ถึงน้ำหนักทดสอบที่กำหนดให้ในช่วงนี้จะลดความเร็วลง ทำให้ระยะเวลาในการเพิ่มน้ำหนักและระยะทรุดที่หัวเสาเข็มสูง (Suwanakul, 1969) สรุปผลการทดสอบเสาเข็มไว้ว่า ระยะเวลาในการเพิ่มน้ำหนักทดสอบที่สั้นกว่า จะทำให้ระยะทรุดตัวของเสาเข็มน้อยกว่าเมื่อน้ำหนักกดเท่ากัน) แลอย่างใดก็ตาม น้ำหนักทดสอบในช่วงดังกล่าวไม่ได้อาศัยการพิบัติของเสาเข็มในการทดสอบ เพราะอัตราการทรุดที่หัวของเสาเข็มจะช้าลงและหยุด เมื่อกดน้ำหนักไว้ 2.5 นาที ความเร็วการทดสอบแบบคงน้ำหนักถ่วงไว้

สำหรับแรงพิบัติของเสาเข็มขนาด H-100 ที่ชั้นความลึก 21.00 เมตร

นับว่าเป็นแรงพิบัติเนื่องจากการโค้งงอ ดังกล่าวในผลการทดลอง (หน้า 49) แสดงว่าแรงต้านทานที่ปลายเสาเข็ม ที่ชั้นความลึก 21.00 เมตรสูงมากจนเสาเข็มขนาด H-100 ไม่สามารถเคลื่อนตัวทะลุลงไป เสาเข็มจึงพิบัติเนื่องจากการโค้งงอ ก่อนเกี่ยวกับการโค้งงอของเสาเข็มจะกล่าวถึงต่อไป

การทรุดของหัวเสาเข็ม

ระยะทรุดของหัวเสาเข็มที่วัดได้เมื่อแรงทดสอบเสาเข็มถึง "แรงพิบัติ" ดังแสดงด้วยกราฟรูปที่ 4.4 มีแนวโน้มแสดงว่า การทรุดของหัวเสาเข็มขนาด H-200 จะมากกว่าของขนาด H-100 ทั้งนี้คาดว่าเนื่องจากการทรุดตัวระหว่างการเพิ่มน้ำหนักทดสอบถึง "แรงพิบัติ" ของเสาเข็ม H-200 มากกว่า เพราะ "แรงพิบัติ" สูงกว่า ดังเห็นจากกราฟความเค้นสูงสุดในตัวเสาเข็ม (กราฟรูปที่ 4.5) จะแสดงว่าเสาเข็ม H-200 มีความเค้นสูงสุด ณ จุดพิบัติต่ำกว่า แต่ใกล้เคียงกัน ดังนั้นการยุบหนวักหัว เนื่องจากความเค้นจะแตกต่างกันอย่างมาก

สำหรับระยะทรุดของหัวเสาเข็มที่ชั้นความลึก 18 เมตรของเสาเข็มทั้งสองขนาดซึ่งมีค่าใกล้เคียงกันนั้น เขาใจว่าเป็นเพราะเสาเข็ม H-100 เกิดการโก่งระยะทรุดของหัวเสาเข็มรวมทั้งวัดได้ มีค่าการทรุดตัว เนื่องจากการโก่งรวมอยู่ด้วย เช่นเดียวกับเสาเข็ม H-100 ที่ความลึก 21 เมตรซึ่งเสาเข็มเกิดการโก่งเมื่อทดสอบดังกล่าว สำหรับเสาเข็มขนาด H-200 การทรุดตัวสูงสุดที่วัดได้เสาเข็มยังไม่ถึงจุดพิบัติ

ระยะทรุดของหัวเสาเข็มในทันทีทันใด เมื่อถึงแรงพิบัติไม่สามารถวัดค่าที่แน่นอนได้ ค่าที่แสดงในรูปกราฟที่ 4.4 เป็นค่าที่วัดเมื่อพิจารณาลักษณะการพิบัติของเสาเข็มบนหลักเกณฑ์เดียวกัน คือ เมื่อเสาเข็มแสดงการทรุดตัวลงเรื่อยๆ อย่างเห็นได้ชัด (เฉลี่ยประมาณ 2 มม./นาที) ในขณะที่การโยกแม้มแรงไม่ทำให้หน้าหนักทดสอบเพิ่มขึ้น

เมื่อเสาเข็มมีขนาดยาวมากขึ้น ระยะทรุดที่หัวเสาเข็ม ณ จุดพิบัติจะมากตามไปด้วย ระยะทรุดที่หัวเสาเข็มในชั้นดินเหนียว ณ จุดพิบัติที่วัดได้ในชั้นความลึกไม่เกิน 18.00 เมตรจะมีค่าสูงสุด 11 มม. ซึ่งเป็นค่าที่ค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับการ

ทันที เมื่อแรงคานทานบนลำฉิวถึงจุดพิบัติ หรือกล่าวไ้ว่าแรงคานทานที่ปลายเสาเข็ม
ในชั้นดินเหนียว (ในที่นี้พิจารณาที่ความลึก ≤ 18.00 เมตร) มีค่าน้อยมาก

แรงคานทานที่ปลายของ เสาเข็ม

แรงคานทานที่ปลายของ เสาเข็มเหล็กรูปตัว เอชในชั้นดินเหนียว จะมีค่าน้อย
มากดัง โลกกล่าวมาแล้ว โดยเฉพาะในชั้นดินเหนียวอ่อน เมื่อพิจารณาจากผลต่าง
ของความคานทานต่อแรงกดและแรงดึงขึ้นจากกราฟรูปที่ 4.1 จะมีค่าใกล้เคียงกันมาก
แต่ในชั้นดินเหนียวแข็ง ความแตกต่างของแรงกดและแรงดึงขึ้นจะมีค่าแตกต่างกันมาก
ซึ่งจะกล่าวถึงต่อไป

อย่างไรก็ตามถ้าพิจารณาตามความเป็นจริงแล้ว เมื่อเสาเข็มหยั่งถึงชั้นดิน
เหนียวแข็ง แรงคานทานที่ปลายของ เสาเข็มจะมีค่าที่ควรนำมาประมาณจำนวนหนึ่ง
แต่เป็นที่น่าเสียดายที่การทดลองครั้งนี้ไม่ได้ออกแบบวิธีทดสอบ เพื่อประมาณค่า
ความคานทานที่ปลายของ เสาเข็ม และเมื่อพิจารณาจากกราฟการทรุดของหัว เสาเข็ม
แรงทดสอบ ก็ไม่สามารถประมาณแรงคานทานที่ปลายของ เสาเข็มได้ ซึ่งทั้งนี้อาจเป็น
ผลเนื่องจากการแบ่งช่วงของการ เพิ่มแรงทดสอบในช่วง โกลแรงพิบัติไม่ละเอียดพอ
ดังนั้นกลุ่มความชันของกราฟที่ได้อาจแสดงลักษณะ เสาเข็ม เป็นแบบรับแรงบนลำฉิวดัง กล่าว

ลำรับเสาเข็มขนาด H-200 ที่ชั้นความลึก 18.00 เมตรและ 20.00
เมตร ลักษณะกราฟน้ำหนัก-ระยะทรุดที่หัวเสาเข็ม (รูปที่ ๕-4) มีแนวโน้มนแสดง
ลักษณะแรงคานทานที่ปลายเข็ม แต่เมื่อพิจารณาอย่างละเอียดจะเห็นว่าลักษณะกราฟ
ในช่วงต้นน่าจะเป็นผลจากความคลาดเคลื่อนในการทดสอบ เพราะถึงแม้กราฟจะแสดง
กลุ่มความชันสองกลุ่ม แต่ไม่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องที่ถูกต้องตามลักษณะของ เสาเข็ม
รับแรงคานข้างและแรงคานทานที่ปลายเสาเข็ม และกลุ่มความชันของกราฟในช่วงปลาย
เมื่อหาความชันเฉลี่ยและพิจารณาแยกหาแรงคานทานที่ปลายเสาเข็ม เสาเข็มจะมี
ลักษณะเป็นเสาเข็มชนิดรับแรงที่ปลายเสาเข็ม โดยที่แรงคานทานบนลำฉิวมีค่าน้อยมาก
ซึ่งผิดจากความเป็นจริง

แรงคานทานที่ปลายเสาเข็มจากการคำนวณ

แรงคานทานที่ปลายเสาเข็มเมื่อคำนวณ จากสมการ (1.1) โดยใช้ค่า q_u จากสมการ (1.1.4) เมื่อปลายเสาเข็มยังอยู่ในชั้นดินเหนียวและพิจารณาใช้ค่า A_p เท่ากับพื้นที่หน้าตัดของตัวเสาเข็ม ค่าที่ได้อาจแสดงในตาราง 4-9 (ภาคผนวก)

ในการคำนวณหาค่า q_u จากสมการ (1.1.4) เมื่อพิจารณาหาค่า N_c ในดินกรุง เทหะจากตารางที่ 1 และจาก Skempton (1951) ได้ใช้ค่า $N_c=9$ ซึ่งเป็นค่าที่เห็นว่าควรใช้ได้เมื่อการคำนวณตั้งอยู่บนพื้นฐานค่ากำลังแรงเฉือนของดินที่ได้จากการทดลองแบบกำลังอัดทิศทางเดียว

อย่างไรก็ตามค่าแรงคานทานที่ปลายเสาเข็มที่คำนวณได้จะมีค่าน้อยมากเมื่อเทียบกับแรงคานทานรวมของเสาเข็ม ดังนั้นค่า N_c จะมีผลต่อแรงคานทานรวมของเสาเข็มน้อยมาก

สำหรับแรงคานทานที่ปลายเสาเข็มที่ระยะลึก 21 เมตร ซึ่งคาดว่ายังถึงชั้นทรายความลึกและชั้นดินที่ไต่จากการเจาะสำรวจนั้น ไม่สามารถพิจารณาจากกราฟทดสอบเช่นกัน เนื่องจากเสาเข็มเกิดการพิบัติเนื่องจากการโค้งงอองคังถาวร

ความคานทานแรงดึง

ความคานทานแรงดึงชั้นของเสาเข็ม H-100 ดังแสดงในกราฟรูปที่ 4.1 ในชั้นดินเหนียวอ่อน ค่าความคานทานจะใกล้เคียงกันกับความคานทานแรงกดลง แต่ต่ำกว่า ทั้งนี้คาดว่าเนื่องจากดินรอบปลายบนของเสาเข็มถูกขูดออกบางส่วนเพื่อสังเกตการโค้งงอ (คังถาวรใน บทที่ 3) สำหรับในชั้นดินเหนียวแข็งจะมีคานน้อยกว่าความคานทานแรงกดลงมาก ซึ่งเข้าใจว่าเนื่องจากแรงคานทานที่ปลายเสาเข็มส่วนหนึ่งและการโค้งงอของเสาเข็มอาจเป็นอีกสาเหตุหนึ่ง คือเมื่อเสาเข็มที่โค้งถูกดึงขึ้น จะพยายามปรับตัวให้ตรงก่อนการเคลื่อนตัว ทำให้เกิดการพิบัติในบางส่วนก่อนและเกิดช่องว่างขึ้น รวมทั้งการปรับตัวตรงของเสาเข็มจะทำให้เสาเข็มเคลื่อนไหวยากก่อนการพิบัติที่สมบูรณ์รวมตลอดเสาเข็ม ทำให้ดินถูกรบกวนและลดกำลังคานทานลง แต่ในชั้นดิน

เหนียวอ่อนดกกลาวจะน้อย เพราะเสาเข็มช่วง 9 เมตรสุดท้ายคอนกรีตตรงและ
ชั้นความลึกน้อย ค่าความต้านทานต่อแรงกดลงและดึง ขึ้นของ เสา เข็มที่แตกต่างกันมาก
ในชั้นดินเหนียวแข็ง ไม่นับว่าผิดปกติ Thornley (1959) เขียนไว้ว่าเมื่อเสาเข็ม
หยั่งถึงชั้นดินแข็ง เนื่องจากเกิดแรงต้านทานที่ปลายเสาเข็มสูงและเสาเข็มทะลุผ่าน
โดยยาก ทำให้ค่าโมดูลัสยืดหยุ่น (E) ของดินซึ่งรับแรงกดลงสูงมาก เมื่อเปรียบเทียบกับ
กับการทดสอบโดยวิธีดึงขึ้น ทั้งนี้แรงต้านทานของ เสา เข็มในกรณีรับแรงกดจะสูงกว่า
และ Thornley ยังให้ข้อคิดว่าเนื่องจากพฤติกรรมของดินที่แตกต่างกันขณะขุด
ในกรณีเสาเข็มรับแรงกดและแรงดึงในชั้นดินเหนียวแข็ง ทั้งนี้การไหลผลต่างของค่า
ทั้งสอง เป็นแรงต้านทานที่ปลายเสาเข็มอาจคลาดเคลื่อนมาก เมื่อเสาเข็มหยั่งถึงชั้น
ดินแข็ง

การโค้งงอของ เสาเข็ม

การโค้งงอของ เสาเข็มที่ถูกถอนขึ้นมา เมื่อพิจารณาแล้วสามารถแยกส่วน
ของการโค้งงอออกเป็น 2 ส่วนคือ การเบี่ยงเบนที่จุดต่อเสาเข็ม และการโค้งงอ
ในตัว เสาเข็มในส่วนที่ไม่ใช่จุดต่อ

1. การเบี่ยงเบนที่จุดต่อเสาเข็ม การเบี่ยงเบนตรงจุดต่อแสดงว่า
เกิดขึ้นในขณะทำการก่อสร้าง เสาเข็มแต่ละท่อน ซึ่งถึงแม้จะมีการบังคับแนวตั้งตรง
แต่เพื่อลดแรงเสียดทานที่จะเกิดขึ้นระหว่าง เสาเข็มกับของบ่งคับแนวตั้งตรง ทั้งนี้
ของตั้งกลาวจะโตกว่าขนาดเสาเข็มบางเล็กน้อย (ประมาณข้างละ 2-3 มม.) ซึ่ง
ขนาดของที่โตกว่าขนาดเสาเข็มนี้จะทำให้ปลายบนของ เสาเข็มสามารถขยับตัว เบี่ยง
เบนจากแนวตั้งตรงที่ต้องการ เมื่อส่วนล่างเกิดการเบี่ยงเบนขณะกดคอก (เนื่อง
จากสิ่งกีดขวางใต้ดิน , แรงกดเบื้องศูนย์ , หรือการพิบัติของดินรอบปลายเสาเข็ม
ไม่สมดุลกันตั้งกลาวในบทที่ 1) และเมื่อนำท่อนใหม่มาต่อตามของบ่งคับตั้ง ก็อาจ
เกิดการเบี่ยงเบนขึ้นอีกบ้าง การเบี่ยงเบนที่จุดต่อในช่วงแรกๆจะไม่แสดงให้เห็นอย่าง
ชัดเจน ปลายเสาเข็มส่วนที่นำมาต่อชนกันซึ่งตัดออกจากเหล็กท่อนยาว เดียวกันด้วย
เลื่อย จะสามารถปรับให้ชนกันได้สนิท แต่เมื่อความยาวของ เสาเข็มเพิ่มขึ้น การโค้ง
งอและเบี่ยงเบนสะสม จะทำให้ปลายบนเกิดการเบี่ยงเบนมาก ทั้งนี้ปลายของ เสา

เข็มที่นำมาทดสอบกันไม่สามารถรับน้ำหนักกันได้นั้นในขอบเขตของของบึง คัมคิง ซึ่งจะเป็นสาเหตุของเนื้อ ทำให้เสาเข็มที่ถูกกดลงดินเกิดการ เบี่ยง เบนและโก่งงอเพิ่มมากขึ้น

ในการทดลองครั้งนี้ การ เบี่ยง เบนของเสาเข็มที่เกิดขึ้นนับว่าอยู่ในเกณฑ์ ค่าเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับรายงานที่แสดงในตารางที่ 3 (บทที่ 2) แต่อย่างไรก็ตามการ เบี่ยง เบนที่จุดคานนี้ว่าเป็นสาเหตุสำคัญเริ่มแรกที่จะทำให้เสาเข็มเกิดการ โก่งงอ ดังนั้นในการใช้งาน วิธีการค้ำเสาเข็มและการบึง คัมคิงให้เสาเข็มอยู่ในแนวที่ คองการ ควรมีการควบคุมอย่างเข้มงวด เช่นมีการเจาะนำและทำของบึง คัมคิง เป็นคน

2. การโก่งงอในส่วนที่ไม่ใช่จุดคาน ในส่วนที่ไม่ใช่จุดคาน การโก่งงอของเสาเข็มที่ถูกค้ำขึ้นจะยัง คง แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนในช่วงความลึกประมาณ 3 เมตร และ 11 เมตร ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเสาเข็มในช่วงดังกล่าว เคยเกิดความเค้นบนขอบผิวเกินความเค้นในช่วง Proportional Limit เมื่อรับน้ำหนักกด

การโก่งงอในส่วนที่ไม่ใช่จุดคานนี้จะไม่แสดงให้เห็นในส่วนอื่นจากเสาเข็มที่ถูกถอนขึ้น ทั้งนี้คาดว่าเพราะการ เบี่ยง เบนของเสาเข็มในช่วงความลึกประมาณ 3 เมตร และ 11 เมตรสูงกว่าส่วนอื่น โดยเฉพาะ เมื่อปลายล่างของเสาเข็มมีการ เบี่ยง เบนมากและฝังอยู่ในชั้นดินเหนียวแข็ง ซึ่งมีลักษณะคล้ายปลายปัก ช่วง 11-12 เมตร จะเป็นช่วงที่เกิดโมเมนต์เนื่องจากแรง เบี่ยง คูน่มาก

แต่อย่างไรก็ตาม ส่วนอื่นของเสาเข็มอาจเกิดการโก่งงอมากเช่นกัน แต่เมื่อเสาเข็มถูกค้ำขึ้น จะถูกค้ำให้ยืดยาว การโก่งงอคงอยู่หลังจากการค้ำขึ้นจึงไม่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจน

สัมประสิทธิ์การเกาะตัว (α)

การคำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์การเกาะตัว (α) ปัญหาที่ควรสนใจและพิจารณาอย่างละเอียดคือ พื้นที่ผิวสัมผัสที่แท้จริงของเสาเข็ม และความคานทานบนลำตัวเสาเข็มในแต่ละช่วงของชั้นดิน

1. พื้นที่ผิวพิบัติ พื้นที่ผิวพิบัติที่แท้จริงของ เสาค้ำเข็มเหล็กรูปตัว เอชจากการสังเกตในการทดลองทั้งชิ้น แสดงว่าในชั้นดินเหนียวอ่อนและชั้นดินเหนียวแข็งจะมีลักษณะต่างกัน เสาค้ำเข็มที่ถูกถอนขึ้นมาจะมีดินเหนียวอ่อนสีเทาเกาะติดเต็มระหว่างปีกเสาค้ำเข็มทั้งสองข้างตลอดความยาว รวมทั้งในช่วง 9 เมตรสุดท้ายซึ่งเดิมฝังอยู่ในชั้นดินเหนียวแข็ง แต่เมื่อกลางออก ในช่วง 9 เมตรสุดท้ายจะมีร่องรอยของดินเหนียวแข็งสีน้ำตาลติดอยู่บ้างในส่วนปีกในเสาค้ำเข็ม โดยเฉพาะตรงมุมซึ่งเป็นจุดต่อระหว่างปีกเสาค้ำเข็ม (Flange) และแผ่นค้ำ (Web) แต่ผิวนอกของปีกเสาค้ำเข็มไม่มีการติดแน่นของดินที่เห็นได้ชัดเจน

ดังนั้นค่าพื้นที่ผิวพิบัติของหน่วยความยาวของ เสาค้ำเข็มในกรณีรับแรงดึงในชั้นดินเหนียวอ่อน แสดงว่าพิจารณาได้เหมือนกับข้อเขียนของ Chellis (1961) หรือ Romuadi (1964) คือมีค่าเท่ากับ 4 เท่าของความกว้างของ เสาค้ำเข็ม ดังรูป 1 ก. แต่ในชั้นดินเหนียวแข็ง พื้นที่ผิวพิบัติควรพิจารณาว่าเกิดขึ้นที่ผิวสัมผัสเหมือนการพิจารณาของ Tomlinson (1976)

สำหรับในกรณีรับแรงกดทั้งในชั้นดินเหนียวอ่อนและดินเหนียวแข็ง การพิจารณาพื้นที่ผิวพิบัติเหมือนการพิจารณาในดินเหนียวแข็งในกรณีดึงขึ้น (ใช้พื้นที่ผิวสุทธิ) นั้นว่ามีเหตุผลที่ใช่ได้ เพราะในการทดลองสังเกตพบว่าถึงแม้ดินเหนียวระหว่างปีกคานเสาค้ำเข็มจะถูกพาเคลื่อนตัวตามลงไป แต่ค่าความเป็นเพียงช่วงสั้นๆ เพราะจากการชุกเพื่อสังเกตดังกล่าวมาแล้วพบว่าระหว่างปีกเสาค้ำเข็มมีดินอุกแน่นตั้งแต่ชั้นความลึกประมาณ 1 เมตร และเมื่อกลางออกปีกในของ เสาค้ำเข็มจะมีลักษณะถูกชุกเป็นรอยดังรูปที่ 4.1 ซึ่งแสดงว่าดินที่เข้าไปติดอยู่ระหว่างปีกเสาค้ำเข็ม ถูกดันให้หลุดจากการเกาะติด เมื่อเสาค้ำเข็มถูกกดสู่ชั้นดินที่ลึกเพิ่มขึ้นและแข็งกว่า

อย่างไรก็ตามเพื่อไขแนวทางการพิจารณาสะเอียดขึ้น ในที่นี้จึงได้แสดงค่า α ซึ่งคำนวณจากค่าพื้นที่ผิวพิบัติของ เสาค้ำเข็มทั้งสองกรณี โดยแต่ละกรณีพิจารณาคัดความยาวเสาค้ำเข็ม ทั้งในชั้นดินเหนียวอ่อนและดินเหนียวแข็ง ดังแสดงในตารางที่ 4.4, 4.5 และ 4.6

2. ความต้านทานของเสาเข็มในแต่ละช่วงของชั้นดิน ค่าความต้านทานซึ่งใช้คำนวณค่า α ในแต่ละช่วงของชั้นดิน ซึ่งพิจารณาจากผลต่างของความต้านทานในแต่ละช่วงนั้นเป็นค่าที่ไม่ค่อยถูกต้องนัก เพราะพฤติกรรมของดินจะเปลี่ยนเมื่อเสาเข็มตั้งอยู่บนชั้นความลึกที่ไม่เท่ากันจะแตกต่างกัน เช่นชั้นดินซึ่งมีค่ากำลังแรงเฉือนที่แตกต่างกันจะเปลี่ยนเมื่อเกิดการบีบอัดตัวต่างกัน และผลต่างของการลดลงของความแรงเฉือนไม่ระบายน้ำของดิน (Undrained Shear Strength) สู่ค่ากำลังแรงเฉือนคงอยู่ (Residual Strength) ของดินอาจไม่เท่ากันเมื่อการทรุดของเสาเข็มจะเปลี่ยนแตกต่างกัน

อย่างไรก็ตามการหาค่า α จากความต้านทานในแต่ละช่วงดังกล่าวนี้ว่าสามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์ได้ เมื่อไม่สามารถพิจารณาจากวิธีอื่นที่ดีกว่า ในพื้นที่เพื่อลดปัญหาดังกล่าวจึงใช้ค่าของค่า α เฉลี่ยรวมในแต่ละช่วงความยาว เพื่อเป็นแนวทางการพิจารณารวมอยู่ด้วยกับวิธีข้างต้น ดังแสดงในตาราง 4.7 ถึง 4.10

ค่า α ซึ่งได้จากการศึกษาหลายทางดังแสดงในตาราง 4.4 ถึง 4.10 เมื่อยึดหลักความปลอดภัยในการนำไปใช้งาน รวบรวมไว้ในตารางรับแรงกดเมื่อใช้พื้นที่ผิวสัมผัสเท่ากับพื้นที่ผิวสุทธิ ในชั้นดินเหนียวอ่อน เสาเข็ม H-100 มีค่า α เฉลี่ยเท่ากับ 0.38 และเสาเข็ม H-200 มีค่า α เฉลี่ยเท่ากับ 0.52 และในชั้นดินเหนียวแข็ง H-100 มีค่า α เฉลี่ย 0.33 และ H-200 มีค่า 0.47

เมื่อใช้พื้นที่ผิวสัมผัสเท่ากับสี่เท่าความกว้างเสาเข็ม ในชั้นดินเหนียวอ่อน เสาเข็ม H-100 มีค่า α เท่ากับ 0.53 และ H-200 มีค่าเท่ากับ 0.76 และในชั้นดินเหนียวแข็ง H-100 มีค่า α เท่ากับ 0.47 และ H-200 มีค่า α เท่ากับ 0.69

ในกรณีรับแรงดึง ค่า α ของ H-100 ในชั้นดินเหนียวอ่อนจะใกล้เคียงกับในกรณีรับแรงกดคือเท่ากับ 0.38 เมื่อคำนวณจากพื้นที่ผิวสุทธิ และเท่ากับ 0.54 เมื่อคำนวณจากพื้นที่ผิว เท่ากับ 4 เท่าความกว้างเสาเข็ม แต่ในชั้นดินเหนียวแข็ง ค่าที่ใช้จะแตกต่างกัน ซึ่งเป็นผลจากความแตกต่างของความต้านทานแรงกดและแรงดึงขึ้นของเสาเข็ม ดังพิจารณาไว้ข้างต้น

เมื่อพิจารณาขนาดเสาเข็มและค่า α จะเห็นว่าค่า α ในเสาเข็ม H-200 จะสูงกว่าเสาเข็ม H-100 ซึ่งค่าความเป็นผลเนื่องจากการเพิ่มกำลังแรงเฉือนของดิน และกำลังยึดคันทันคานข้างของดิน เมื่อถูกแผ่นที่ค้ำเสาเข็มซึ่ง เสาเข็มที่มีขนาดใหญ่กว่า จะมีผลมากกว่า

เนื่องจากค่า α ขึ้นกับตัวประกอบหลายอย่างทั้งกล่าวข้างต้น ดังนั้นจากรายงานที่ผ่านมาจะมีค่า α ต่างๆกัน ค่า α ในชั้นดินเหนียวอ่อนซึ่งได้จากการทดสอบครั้งนี้ จะมีค่าค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับรายงานของ Holmberg (1970) ; Suwanakul (1971), Surivonges (1972) และ Weeranun (1982) แต่จะใกล้เคียงกับรายงานของ Chiruppapa (1968 และ 1981) สำหรับในชั้นดินเหนียวแข็ง ค่าสัมประสิทธิ์การเกาะตัวที่ได้ จะมีค่าสอดคล้องใกล้เคียงกับรายงานทั้งกล่าว

กำลังการรับน้ำหนักวิกฤติโค้งงอของเสาเข็ม

เสาเข็ม H-100 เมื่อคำนวณกำลังการรับน้ำหนักวิกฤติโค้งงอจากสูตร Tomlinson (1936), Cummings (1938) และ Francis (1965) แม้จะใช้ค่าสัมประสิทธิ์แรงคันทันคานข้างคงที่เท่ากับ 6.7 กก./ซม.² (จากสูตร Davisson 1970, $K = 6.7 Su$) ซึ่งเป็นค่าที่ค่อนข้างต่ำ พบว่ากำลังการรับน้ำหนักวิกฤติโค้งงอของเสาเข็มจะมีค่าค่อนข้างสูง ทั้งแสดงในตารางต่อไปนี้

จากสูตร	P_{cr} (ตัน)
Timoshenko (1936)	86.8
Cumming (1938)	87.5
Francis (1965)	88.62

ค่ากำลังรับน้ำหนักสูงสุดของเสาเข็มสั้น H-100 จากการทดลองในห้องปฏิบัติการพบว่ามีค่า 57.6 ตัน ทั้งนี้แสดงว่าเสาเข็มไม่เกิดการเบี่ยงเบนและโค้งงอ

ขณะกดออกและไม่เกิดน้ำหนักเบื่องศูนย์ เสาเข็มจะไม่พินิจเนื่องจากการโก่งงอ แต่จะพินิจแบบพังทะลาย (Crushing) ตามแนวแกนเมื่อปลายเข็มขยับถึงชั้นที่มีความต้านทานสูง

จากสูตร Timoshenko เมื่อแทนค่าน้ำหนักวิกฤติโก่งงอ (P_{cr}) ด้วยค่า 57.6 ตัน ($A \sigma_{max}$) จะใกล้เคียงประสิทธิภาพแรงดันดินตามขวางเท่ากับ 2.95 กก./ซม² ดังนั้นอาจประมาณได้ว่าเสาเข็ม H-100 จะไม่เกิดการพินิจเนื่องจากการโก่งงอเมื่อคินมีค่า K มากกว่า 3 กก./ซม² หรือ S_u มีค่ามากกว่า 0.44 ตัน/ม² และเสาเข็มก่อนรับแรงอยู่ในแนวตั้งตรง รวมทั้งลักษณะการรับแรงของเสาเข็มไม่เกิดการเบี่ยงศูนย์

กำลังการรับน้ำหนักปลอดภัยของ เสาเข็มงอ

กำลังการรับน้ำหนักปลอดภัยของเสาเข็มงอขนาด H-100 ซึ่งขยับถึงชั้นความลึก 2 เมตร ซึ่งคำนวณจากสูตร 3.7 แสดงในตัวอย่างการคำนวณ (ภาคผนวก) ซึ่งพิจารณาการรื้อมีความโค้งเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ 135 เมตร (คำนวณจาก $R = E_y/f_b$) ถึง 400 เมตร (พิจารณาจากเสาเข็มซึ่งถอนขึ้นมา)

จากค่าที่ได้ แสดงว่าการประมาณค่าความต้านทานสูงสุดของเสาเข็มงอจากสูตรดังกล่าวอาจนำมาใช้ได้ ถ้ามีการวัดการรื้อมีความโค้งของการโก่งงอที่แน่นอน

สำหรับค่ากำลังรับน้ำหนักของเสาเข็ม H-100 ที่ชั้นความลึก 21 เมตร ซึ่งได้จากการทดสอบ อาจมีค่าต่ำกว่าที่ควรจะเป็น เนื่องจากเสาเข็มเกิดการพินิจตรงจุดต่อซึ่งเป็นจุดอ่อนในหัวเสาเข็ม ในการทดลองครั้งนี้ แล้วยังไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากค่าความเค้นสูงสุดในเสาเข็ม ซึ่งได้จากการทดสอบเฉพาะในแนวแกนมีค่าเท่ากับ 1,066 กก./ซม² และเสาเข็มที่ถอนขึ้นมา มีการโก่งงอในส่วนที่ไม่ใช่จุดต่อดังกล่าวในข้อ 7.2 ดังนั้นค่าน้ำหนักทดสอบที่ได้นี้สามารถพิจารณาเป็นกำลังรับน้ำหนักสูงสุดของเสาเข็มได้